

## BÁO CÁO

**Kết quả Phong trào Hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018**

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm qua, Ban chỉ đạo Vận động HMTN (Hiến máu tình nguyện) tiếp tục được kiện toàn, tập trung chỉ đạo tổ chức đạt hiệu quả các chiến dịch, các sự kiện về phong trào HMTN nhằm đảm bảo cung cấp máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phong trào HMTN có những thuận lợi, khó khăn sau:

#### 1. Thuận lợi

- Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Than Uyên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Huyện Ủy, HĐND lãnh đạo UBND huyện; Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh; có sự phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và sự tham gia tích cực của lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện.

- Các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, mục đích của công tác HMTN từ đó đã chủ động tích cực tham gia.

- Do BCĐ VĐHMTN huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo VĐHMTN cấp xã, thị trấn từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018 nên việc tuyên truyền vận đã được triển khai rộng rãi tới tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Số tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu tăng lên rõ rệt, đặc biệt là tất cả các xã, thị trấn đều có tình nguyện viên đăng ký và trực tiếp hiến máu.

#### 2. Khó khăn

Công tác tuyên truyền, vận động còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân về phong trào hiến máu còn hạn chế, nhiều người vẫn lo sợ, e ngại khi tham gia hiến máu, nhất là những người chưa tham gia hiến máu lần nào và người dân tộc thiểu số.

Địa bàn của huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên truyền, huy động và tiếp nhận máu;

Ngân sách huyện cấp cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu còn hạn hẹp chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN**

### **1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện**

Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện luôn phát huy vai trò trong công tác chỉ đạo, vận động hiến máu tình nguyện trong toàn huyện; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hiến máu; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, BCD VDHMTN các xã, thị trấn trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào.

Hội Chữ thập đỏ huyện - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo luôn chủ động trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; giao chỉ tiêu vận động cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu tình giao.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích chủ động, kịp thời huy động lực lượng đảm bảo đủ lượng người tham gia hiến máu theo kế hoạch đề ra.

Trung tâm y tế huyện đã cùng với Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo các trang thiết bị y tế phục vụ cho việc tiếp nhận và bảo quản, sử dụng máu hiệu quả. Từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật; Thực hiện tốt công tác chăm sóc và đảm bảo quyền lợi của người hiến máu theo đúng quy định của Nhà nước.

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phát huy vai trò của các thành viên trong việc tuyên truyền, phối hợp các hoạt động của Ban chỉ đạo; tạo điều kiện, khuyến khích, vận động cán bộ, công chức trong cơ quan tích cực tham gia hiến máu tình nguyện điển hình như Cơ quan Trung tâm Y tế; Huyện Đoàn; Công ty Thủy điện Huội Quang - Bản Chát; Công An huyện; Khối sự nghiệp giáo dục...

### **2. Công tác tuyên truyền, vận động**

Công tác tuyên truyền, vận động HMTN được quan tâm, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú cả về truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp:

- Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức gắn với các phong trào “Thanh niên tình nguyện và Lễ hội Xuân hồng”; chiến dịch “Những giọt máu hồng”; các sự kiện như: Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện (7/4); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6) được phát động lồng ghép chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên, các sự kiện của địa phương thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức, viên chức.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể phát tờ rơi, sổ tay hỏi đáp về truyền máu, treo băng zôn, áp phích tại bệnh viện, địa điểm tổ chức phát động, trên trục đường quốc lộ trung tâm. Tuyên truyền bằng xe lưu động trên dọc tuyến đông dân cư nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, mục đích, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện.

- Phối hợp với Đài TT-TH huyện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, cung cấp các thông tin về hiến máu để các cấp, các ngành và người dân hiểu sâu hơn về phong trào HMTN, kịp thời đưa tin về phong trào HMTN của huyện, nêu gương các điển hình tiên tiến của phong trào HMTN huyện Than Uyên trong thời gian vừa qua.

- Tuyên truyền, vận động trực tiếp thông qua công tác tư vấn cho người hiến máu tình nguyện sau mỗi buổi tham gia hiến máu; kịp thời động viên, khuyến khích, tôn vinh đối với người hiến máu tình nguyện và hiến máu nhắc lại.

### **3. Kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện**

6 tháng đầu năm đã tổ chức phát động và ra quân HMTN vào ngày 24/3/2018. Có trên 4000 người đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 237 đơn vị máu đạt 158% so với kế hoạch tỉnh giao. Các tập thể luôn phát huy vai trò xung kích, làm nòng cốt trong các đợt phát động hiến máu tình nguyện tại huyện như Cơ quan Trung tâm Y tế; Huyện Đoàn; Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; Công An huyện; Khối sự nghiệp giáo dục...

Các cá nhân nhiều lần sẵn sàng hiến những giọt máu quý giá của mình để cứu giúp người bệnh; tuyên truyền, vận động nhiều người cùng tham gia hiến máu như: Đ/c Nguyễn Hữu Hảo - Bí thư Đoàn Thị trấn; Đ/c Nguyễn Kiều Thành - Nhân viên y tế Trường Mầm Non số 1 Thị trấn; Đ/c Nguyễn Anh Hiến - Cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng... và còn nhiều những tấm gương tiêu biểu khác đã rất tích cực hiến máu và vận động hiến máu trong những năm qua.

Ngoài ra, riêng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện còn là Ngân hàng máu sống trực tiếp hiến máu cấp cứu điều trị khi có bệnh nhân đột xuất.

### **4. Công tác chăm sóc người hiến máu**

Ngành Y tế đã thực hiện tốt công tác khám sàng lọc trước khi tiếp nhận máu, tổ chức chăm sóc, tư vấn đầy đủ, kịp thời, đảm bảo mọi quyền lợi cho người tham gia hiến máu.

Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, gửi thư cảm ơn và thông báo kết quả các xét nghiệm đến những người hiến máu tình nguyện.

## **5 Công tác tôn vinh, khen thưởng**

Để kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong công tác hiến máu và vận động HMTN tại huyện, Ban chỉ đạo Vận động HMTN huyện sẽ làm tốt công tác tôn vinh đề nghị Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, UBND huyện khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào HMTN của huyện nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6).

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Mặc dù là một huyện còn gặp nhiều khó khăn, song phong trào vận động hiến máu tình nguyện huyện Than Uyên luôn được Thường trực Huyện Ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các ban ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác Hiến máu tình nguyện.

Thường trực Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện có ý thức trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động tham mưu, phối hợp tốt với các ngành; tổ chức họp, tổng kết, quán triệt phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCD, triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm; vì vậy kết quả đạt được năm sau cao hơn năm trước.

Nhận thức về công tác HMTN của nhân dân và các cấp, các ngành dần được nâng lên; người hiến máu ngày càng yên tâm hơn, nhận thức ngày càng sâu sắc và bước đầu đã coi hoạt động hiến máu là một sinh hoạt bình thường, một nghĩa cử cao đẹp, số người HMTN nhắc lại ngày càng tăng.

#### **2. Hạn chế, tồn tại**

Đội ngũ tuyên truyền viên HMTN chủ yếu là kiêm nhiệm, còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, vận động nên số lượng người tham gia ít, kết quả đạt chưa cao.

Việc phối hợp hoạt động giữa các ngành trong Ban chỉ đạo đôi khi chưa chặt chẽ, một số thành viên Ban chỉ đạo còn thụ động, nên trong quá trình tổ chức tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu còn hạn chế.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động HMTN chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nên trong triển khai công tác còn gặp nhiều khó khăn.

### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

1. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, BCD VDHMTN các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động

HMTN tới toàn thể cán bộ, hội viên, CNVC - LĐ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện để tham gia hiến máu trong các năm tiếp theo đạt kết quả cao.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện trên sóng Đài truyền thanh, truyền hình huyện.

4. Bình xét, đề nghị các cấp tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền vận động và tham gia HMTN năm 2018.

3. Tổ chức tốt công tác tổng kết HMTN năm 2018 và xây dựng kế hoạch HMTN năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- BCĐ VDHMTN tỉnh Lai Châu (b/c);
- Thành viên BCĐHMTN huyện;
- Lưu: CTĐ.

**TM.BCĐ VDHMTN HUYỆN THAN UYÊN  
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN**



**Điêu Tuấn Dũng**

